

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới

HUỲNH THANH VĂN

Đại tá, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang

Những năm gần đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội vùng biên giới quốc gia, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với nước láng giềng; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Từ nhận thức và quyết tâm thực hiện

Thực hiện nhiệm vụ "Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới" và chủ trương của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng "Về xây dựng các mô hình điểm giúp dân phát triển văn hóa - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng khu vực biên giới"; Bộ đội Biên phòng Kiên Giang chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch "Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh".

Theo đó, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thường xuyên chủ động cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương vùng biên giới, biển đảo xây dựng các phương án, kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Bên cạnh đó, nhờ có sự giúp đỡ, cộng tác nhiệt tình của các cơ quan, chính quyền vùng biên giới, đặc biệt là sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, nên các chương trình phối hợp hoạt động cụ thể hóa nội dung thực hiện "Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới" gắn với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu

dân cư" đã thu được nhiều kết quả rõ rệt.

Với chủ trương đẩy mạnh các hoạt động từ tuyến sau hướng về tuyến trước như đờ đầu, kết nghĩa với các đơn vị biên giới, hải đảo, việc thực hiện các nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới được thực hiện một cách sâu rộng, huy động được sức mạnh tham gia đông đảo của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân vùng biên giới biển đảo của tỉnh.

Những kết quả đạt được

Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội



Muốn tăng cường và củng cố thế trận lòng dân vững mạnh, bất khả xâm phạm, phải sống trong nhân dân, "nằm cùng" với nhân dân một cách hiệu quả và cụ thể. Đó là một trong những việc làm căn bản để giữ gìn an ninh vùng biên giới một cách vững chắc.

vùng biên giới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó Bộ đội Biên phòng là nòng cốt, chuyên trách. Nhằm tập hợp, phát huy được sức mạnh của nhân dân, Bộ đội Biên phòng luôn biết dựa vào nhân dân để bảo vệ biên giới thông qua công tác vận động quần chúng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới. Trong năm 2008 và 4 tháng đầu năm 2009, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bắt 2 vụ với 4 đối tượng vận chuyển chất ma túy, 2 vụ với 3 đối tượng buôn bán phụ nữ qua biên giới, ngăn chặn 1.361 vụ tàu thuyền xâm phạm lãnh hải; bắt giữ 15 vụ vận chuyển xăng dầu từ Việt Nam qua biên giới tiêu thụ, tịch thu hàng chục ngàn lít xăng, dầu; bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá ngoại qua biên giới, cùng nhiều loại hàng hóa có giá trị khác; bắt 2 vụ cướp có vũ trang, giữ 10 đối tượng là người Cam-pu-chia, thu 1 ca-nô, 8 khẩu súng, 150 viên đạn AK, 1 khẩu K54.

Nhờ nỗ lực đó, những năm vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của

nhân dân trong khu vực biên phòng Kiên Giang không ngừng được cải thiện, tạo nhiều thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ an ninh - trật tự vùng biên giới biển đảo của tỉnh. Tuy vậy, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế, việc qua lại biên giới trái phép của một bộ phận người dân còn tùy tiện, v.v.. phần nào làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên phòng.

Trước thực trạng trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tập trung đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã ra

nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị vận động quần chúng phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường 10 cán bộ biên phòng cho các xã biên giới giữ các chức danh phó công an xã và xã đội phó. Số cán bộ này bước đầu đã phát huy được khả năng tham mưu cho địa phương và trực tiếp tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong địa bàn phụ trách. Các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân tỉnh Kiên Giang luôn hướng về biên giới, hải đảo; 12 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành tham gia ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các đồn biên phòng tuyến trước. Hiện nay, lực lượng Biên phòng Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mô hình giúp dân làm nhà đại đoàn kết, nhà theo Chương trình 134 cho đồng bào nghèo. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh xây dựng đề án "Hỗ trợ vốn cho nông dân nghèo trên địa bàn biên phòng" nhận đỡ đầu tín chấp vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho 35 hộ

chăn nuôi bò, lợn. Qua 2 năm (2007 - 2008), người dân đã thu lãi hàng chục triệu đồng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục phát huy hiệu quả đề án hỗ trợ vốn sản xuất cho nông dân nghèo, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dự kiến tiếp tục xây dựng đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh tín chấp vay vốn sản xuất cho 52 hộ với số tiền là 680 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình 134 làm nhà đại đoàn kết, trong 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang xây dựng 121 căn nhà, trong đó, ngoài công lao động, các đơn vị đã hỗ trợ kinh phí trên 250 triệu đồng. Thực hiện đợt vận động xây dựng mái ấm biên giới cho người nghèo, đồng bào dân tộc nơi biên giới, hải đảo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động đợt vận động nguồn kinh phí, tiến hành xây dựng nhà cho đồng bào nghèo và một số công trình dân sinh trên khu vực biên giới, hải đảo.

Qua sơ kết đợt 1 cuộc vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo" trên địa bàn tỉnh, các đơn vị đã vận động quyên góp nguồn kinh phí trên 1,4 tỉ đồng. Trong đó, các đơn vị biên phòng đã dựng 78 căn nhà, mỗi căn trị giá 15 triệu đồng; xây mới 1 phòng học và 2 điểm đọc báo, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2 (từ nay đến hết năm 2009), Bộ đội Biên phòng tiếp tục vận động quyên góp kinh phí, chủ động phối hợp với các ngành xây dựng nhà cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc. Xây mới 1 điểm trường mẫu giáo tại ấp Xà Xía, thị xã Hà Tiên. Hiện nay, các đơn vị đang khẩn trương xây mới 12 căn nhà trong chương trình phối hợp với Hội Nông dân và 10 căn do Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tài trợ. Các biện pháp về kinh tế - xã hội thời gian qua của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã giúp vùng biên giới, hải đảo có sự chuyển biến rõ rệt; 39/56 xã đã đạt tiêu chuẩn xã văn hóa, 93% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 94% số ấp có tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản; tỷ lệ thanh niên nông



thôn biên giới gia nhập tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng tăng; góp phần thắt chặt mối quan hệ quân dân, tạo thuận lợi cho công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới.

Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn và kết quả đạt được của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang những năm qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau đây.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là không ngừng củng cố và tăng cường sức mạnh đoàn kết quân - dân là kinh nghiệm quý báu của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang nhiều năm qua.



Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa Ảnh: PV

Một là, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của Tỉnh ủy về "Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh", Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng nghị quyết và kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của công tác này.

Hai là, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hằng năm cấp ủy, chỉ huy các phòng ban, đơn vị đã ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn biên phòng. Trong quá trình đó, gắn nhiệm vụ xây dựng đơn vị với xây dựng địa bàn biên phòng vững về chính trị, bảo đảm về an ninh trật tự và

thường xuyên rút kinh nghiệm đối với từng phong trào, đã có tác dụng kịp thời uốn nắn, củng cố phong trào.

Ba là, thường xuyên gắn công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới với xây dựng và phát triển ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn; từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy và bí thư chi bộ các đơn vị cơ sở; trong đó có sự phân công trách nhiệm cụ thể, đúng chức trách trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bốn là, công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chỉ phát huy hiệu quả khi các tổ chức quần chúng ở cơ sở trên địa bàn thực sự vững mạnh. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phải có lập trường kiên định vững vàng, xác định rõ nhiệm vụ, cùng đoàn kết, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, biển đảo. Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn biên phòng; tạo sự gắn kết trách nhiệm chung trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở tuyến biên phòng; làm cơ sở vững chắc cho xây dựng và phát triển kinh tế và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. □